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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.25๖๗  ครั้งที่  ๑ 

วันพุธที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖๗ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 

 ---------------------------   
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมมิตร  บัวหอม ประธานสภาฯ สมมิตร  บัวหอม  
2 นายสนั่น  ของดี รองประธานสภาฯ สนั่น  ของดี  
3 นายชัยพร  รักงาม เลขานุการสภาฯ ชัยพร  รักงาม  
4 นายพรชัย  พรหมมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 พรชัย  พรหมมาศ  
5 นายสืบ  ภิรมจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ สืบ  ภิรมจิตร  
6 ว่าท่ีร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ ประสาธน์  พันธ ุ  
7 นายศรีไพร  พาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ ศรีไพร  พาผล  
8 นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ พิศเพลิน  โปรดสันเทียะ  
9 นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ ไพศาล  โกเมส  

10 นายธนพล  แดงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ธนพล  แดงสันเทียะ  
11 นายยงยุทธ  เป้าพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๐ ยงยุทธ  เป้าพงษ์  
12 นายไพฑูรย์  มณฑา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑ ไพฑูรย์  มณฑา  
13 นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๒ บุญเชิด  ชินสันเทียะ  
14 นางอุทัย  ค าสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๓ อุทัย  ค าสันเทียะ  
15 นายอนุรักษ์  สุจริยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๔ อนุรักษ์  สุจริยา  
16 นายสุชีพ  สุขนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๕ สุชีพ  สุขนอก  
17 นายสมหมาย  ลางสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๖ สมหมาย  ลางสันเทียะ  
18 นายพัน  นิ่มบัวลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๗ พัน  นิ่มบัวลา  
19 นายประสิทธิ์  พางาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๘ ประสิทธิ์  พางาม  
๒๐ นายสุเชาวน์  ขานนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๙ สุเชาว์  ขานนาม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ นายก  อบต.พังเทียม  
๒ นายสยาม  บัวหอม ผู้อ านวยการกองช่าง  
๓ นางสาวชุติกาญจน์  จู๋หมื่นไวย ผู้อ านวยการกองคลัง  
๔ นางสาวพรมล  ทองขุนวงศ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมส่วน  กอดสันเทียะ รองนายก  อบต.พังเทียม สมส่วน  กอดสันเทียะ  
2 นายสมิทธ์  ฤทธิสนธิ์ รองนายก  อบต.พังเทียม สมิทธ์  ฤทธิสนธิ์  
๓ นายสัญญา  หินโคกสูง เลขานุการนายก  อบต.พังเทียม สัญญา  หินโคกสูง  
4 นายกฤษดา  ปิ่นทอง ปลัด อบต.พังเทียม กฤษดา  ปิ่นทอง  
๕ นางจิตนภา  เลาหะนาคีวงศ์ รองปลัด  อบต.พังเทียม จิตนภา  เลาหะนาคีวงศ์  
๖ นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด หัวหน้าส านักปลัด  อบต. พิณพิชญา  บาทขุนทด  
๗ นายผจญ  ครูท าสวน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ผจญ  ครูท าสวน  

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐0  น. 

    เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  นายสมมิตร  บัวหอม  ประธานสภาองค์การ  
     บริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุม  
     ตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่  1   เร่ือง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
สมมิตร  บัวหอม    -ไม่มี-  
ประธานสภาฯ     
 
ระเบียบวาระที่  2   รั บรองรายงานการประชุม 
สมมิตร  บัวหอม    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓              
     ครั้งท่ี ๒/256๗  เมื่อวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  256๗  ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
     ท่านตรวจสอบรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีแก้ไขขอให้รับรองรายงานการ  
     ประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม    มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เพื่อทราบ   

    -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ือง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง ที่เสนอใหม่  

๕.๑  เร่ือง  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่     
       ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  

สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ   
กฤษดา  ปิ่นทอง  เรียนประธานสภาฯ  ในส่วนของรายละเอียด  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มอบให้  
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ปลัด  อบต.พังเทียม  ท่านปลัดช้ีแจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ทราบครับ  
กฤษดา  ปิ่นทอง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอ 
ปลัด  อบต.พังเทียม   อนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ.๒๕๖๗  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   
 ๑. การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
     (หน่วยตรวจสอบภายใน)  
 เหตุผล  
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์  
 ดังกล่าว  เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ในการนี้  
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้และมีความจ าเป็นท่ี  
 จะต้องท าการเบิกจ่ายรายการดังกล่าว  จึงต้องด าเนินการขออนุมัติจากสภา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เพื่อโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
 ตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓    
 ข้อ  ๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด   
 ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

   โอนลด  
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
    งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   
   ค่าใช้สอย  
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
   โอนลด  จ านวน  ๕,๗๐๐  บาท    
โอนเพิ่ม  
  แผนงานบริหารทั่วไป  
   งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
๑. เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1  kVA  ต้ังไว้  5,700  บาท      
 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง ส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ  
5,700  บาท  รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  (ล าดับที่  ๖๓)  ฉบบัเดือนมีนาคม  2566  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีก าลังไฟฟ้าขาออก  (Output)  ไม่น้อยกว่า  1  kVA   
      (600  Watt)  
   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที   
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 รวมโอนลดหน่วยตรวจสอบภายใน  (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  จ านวน  ๕,๗๐๐  บาท  
 รวมโอนเพิ่มหน่วยตรวจสอบภายใน  (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  จ านวน  ๕,๗๐๐  บาท  
 

สมมิตร  บัวหอม  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดต้องการสอบถาม 
ประธานสภาฯ  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอน 

งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี  ๒๕๖๗  ขอให้ยกมือ
ครับ       

มติที่ประชุม   - อนุมัติ   ๑๗   เสียง         
  - ไม่อนุมัติ  - เสียง  

  - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,  
             เลขานกุารสภาฯ)  
 

     ๕.๒  เร่ือง  การพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี  กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
            ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗   
สมมิตร  บัวหอม    เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง 
ประธานสภาฯ 
กฤษดา  ปิ่นทอง   เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินไว้  
ปลัด  อบต.    เบิกเหล่ือมปี  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  งบลงทุนโดยมีหลักการและเหตุผล   
     ดังนี้   
     หลักการ  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรบัเงนิ  การเบิกจ่ายเงนิ  การฝาก  
     เงิน  การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดท่ี  ๕   
     การกันเงิน  ข้อ  ๖๑  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ  
     ส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินดังต่อไปนี้อีก   
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  ได้อีกไม่  
     เกินระยะเวลาหนึ่งปี    จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีกรณียังมิได้ก่อหนี้  
     ผูกพัน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง  ดังนี้  
     กองช่าง  
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๗  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
     ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  จ านวน  ๒  โครงการ  เป็นเงิน   
     ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) 

   1. โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านหนองกก  หมู่ท่ี  ๘  
       (เส้นหน้าโรงเรียนหนองกกฯ)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัด  
       นครราชสีมา เป็นเงิน  ๕๐๐,000 บาท   
    ๒. โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  Cape  Seal  บ้านหัวถนน  หมู่ท่ี  ๕  
       (เส้นหลักเริ่มจากป้อมยาม)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า จังหวัด  
       นครราชสีมา เป็นเงิน  ๕๐๐,000 บาท  
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    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่า  
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  ๑  คัน  รวมเป็นเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐   
    บาท  (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  
    ๑.เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  จ านวน  ๑  คัน  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  
    ลักษณะรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดต้ังเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
      ชนิด  ๖  ล้อ  ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  แรงม้า  
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  
 

    หน่วยตรวจสอบภายใน  
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๗  
    แผนงานบริหารทั่วไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  งบลงทุน   
    ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    ๑.เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  ๑  kVA  จ านวน  ๑  เคร่ือง เป็นเงิน ๕,๗๐๐  บาท  
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๗๐๐  บาท  (-ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)  
     

    ส านักปลัด  อบต.  
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๗  
    แผนงานรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่า  
    บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
     ๑. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  (รถยนต์บรรทุกน้ า)  เป็นเงิน   
        ๕๐๐,๐๐๐  บาท    
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
    เหตุผล  
       เนือ่งจากโครงการดังกล่าวข้างต้นมีความจ าเป็นต่อประชาชน  และ  
    การปฏิบัติราชการ  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ   
    พ.ศ.๒๕๖๗  และประกอบกับใกล้ส้ินปีงบประมาณ  เพื่อให้สามารถด าเนินการ  
    ตามโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไปได้จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี   
    กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
      ท้ังนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
    การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินขององค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๖  หมวด  ๕  การกันเงิน  ข้อ  ๖๑  ในกรณีท่ี  
    มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี  
    ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

       จึงเรยีนมาเพือ่น าเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  
     พังเทียม  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
สมมิตร  บัวหอม   ล าดับต่อไปขอให้ท่านปลัด  อบต.  ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ
ประธานสภาฯ        
กฤษดา  ปิ่นทอง    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
ปลัด  อบต.    การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๖  หมวด  ๕  การกันเงิน    
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      ข้อ  ๖๑  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
     ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลา  
      ไม่เกินหนึ่งปี 
    หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม  

เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ  
สภาท้องถิ่น 

สมมิตร  บัวหอม  ตามท่ี  ปลัด  อบต.พังเทียม  ได้ช้ีแจงการกันเงินเบิกเหล่ือมปีประจ าปี  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันจึงขออนุมัติ

สภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหล่ือมปี  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ครับ  

สมมิตร  บัวหอม   หากไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุมในการกันเงินเบิกเหล่ือมปี กรณี  
ประธานสภาฯ  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  ขอให้ยกมือครับ  
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๗   เสียง         
   - ไม่เห็นชอบ - เสียง  

 - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,  
      เลขานกุารสภาฯ)  

     
ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ือง  อื่นๆ     
สมมิตร  บัวหอม   ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
กฤษดา  ปิ่นทอง    ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์  
ปลัด  อบต.    เคล่ือนท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ประจ าปี  ๒๕๖๗  ก าหนด  
     จัดวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๗  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
     อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วย  
     แพทย์เคล่ือนท่ีให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพในพื้นท่ี   
     พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน  มอบเงินให้กับวัดและโรงเรียนในต าบล  
     พังเทียม  ส่วนการเตรียมการจะเชิญสมาชิกสภา  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านร่วม  
     ประชุมเตรียมความพร้อมอีกครั้งครับ          
ที่ประชุม    ทราบ  
สืบ  ภิรมจิตร    ด้วยถนนสายบ้านชายพะเนา  หมู่ท่ี  ๓ – บ้านหนองแห้ว  หมู่ท่ี  ๑๒  มีสภาพ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๓   เนื่องจากเกิดฝนตกชุกท าให้ถนนมีความเสียหายประชาชนไม่สามารถเดินทาง  
     ไปท านาได้อยากจะเสนอให้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงถนนเพื่อแก้ปัญหาความ  
     เดือดรอ้นให้กบัประชาชนด้วยครับ    
กฤษดา  ปิ่นทอง    องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้รับเรื่องร้องทุกข์แล้ว  ผู้บริหารจะพิจารณา  
ปลัด  อบต.    จัดสรรงบประมาณปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน  
     ให้กับประชาชน  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้ก าหนดสมัยประชุม  
     สภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๗  ระหว่างวันท่ี  ๑-๑๕  ธันวาคม   
     ๒๕๖๗  หากมีงบประมาณจะเสนอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
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สุเชาว์  ขานนาม   ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนสายนาเกลือ – บ้าน 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๙  หนองโสน  มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดความล าบากในการเดินทาง  ผมได้เรียน  
     ให้สภาทราบแล้วในการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  ขอฝากผู้บริหารให้พิจารณา  
     จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนสายดังกล่าวด้วยครับ  
กฤษดา  ปิ่นทอง   ผู้บริหารได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเดินทางถนนสายแยก  
ปลัด อบต.    นาเกลือ – บ้านหนองโสน  แล้วเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกชุกเป็นอุปสรรคในการ  
     ปฏิบัติงานหากด าเนินการอาจจะท าได้ไม่ดีขอให้รอหมดฤดูฝนก่อนครับ  
สุชีพ  สุขนอก    ด้วยถนนลาดยางสายบ้านสระตาล  หมู่ท่ี 15 – บ้านหนองกก  หมู่ท่ี  8   
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๕  มีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดความล าบากในการเดินทาง  
     โดยเฉพาะเด็กนักเรียนท่ีเดินทางไปโรงเรียนขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย  
     ครับ  ส่วนอีกเรื่องผมได้เสนอของบประมาณก่อสร้างถนนท่ีขาดเนื่องจากฝนตก  
     หนักสายบ้านสระตาล  หมู่ท่ี  15 – บ้านตลุกผักไร  หมู่ท่ี  11  ขณะนี้ยังไม่  
      ได้รับการแก้ไขเลยครับล่วงเลยมาสามเดือนแล้วครับ    
กฤษดา  ปิ่นทอง    การแก้ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านสระตาล  หมู่ท่ี  15 – บ้านหนองกก  หมู่ท่ี   
ปลัด อบต.    8  งบประมาณเพิ่งได้รับการอนุมัติในการประชุมสภาท่ีผ่านมาจะด าเนินการ  
     เกรดบดอัดหากด าเนินการช่วงนี้การอัดถนนอาจจะไม่ดีเนื่องจากเป็นช่วง  
     หน้าฝน  ส่วนอีกโครงการเป็นการก่อสร้างถนนลาดยาง  Cape Seal   
     เชื่อมต่อกับบา้นหนองกก  หมู่ที่  8  ได้อนุมัติงบประมาณแล้วรอให้พ้นช่วงหน้า  
     ฝนก่อนครับ      
สมมิตร  บัวหอม           มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก  
ประธานสภาฯ        หรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ    
ปิดประชุม     เวลา 1๕.๐0 น. 
 
 

          (ลงช่ือ)         ชัยพร  รักงาม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 ( นายชัยพร   รักงาม ) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
     เมื่อวันท่ี    ๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๗ 
 
 

                        (ลงช่ือ)        สุชีพ  สุขนอก      ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายสุชีพ   สุขนอก ) 

        สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๑๕ 
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                        (ลงช่ือ)        ไพศาล  โกเมส     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   ( นายไพศาล  โกเมส ) 
          สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๗  
 
 

                        (ลงช่ือ)      ประสาธน์  พันธุ      กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                ( ว่าท่ีร้อยตรีประสาธน์  พันธุ ) 

           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๔ 
  

   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๗  ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี        เดือน     
              พ.ศ.๒๕๖๗  
  
   จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้  เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  ให้ประชาชนทราบ  
 
 

    (ลงช่ือ)      สมมิตร  บัวหอม 

                                               ( นายสมมิตร  บัวหอม )  

                                 ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพังเทียม 


